



บทความ/ข่าว เผยแพร่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. 0 7363 1033 โทรสาร 0 7363 1034
E-MAIL: CPT_1@LDD.GO.TH / WWW.PIKUNTHONG.COM

ข่าวที่ 76 /2554

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวงาน ...

“๘๔ พรรษา ประโยชน์สุข สู่ปวงประชา”
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เปิดเผยว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นับเป็นปีมหามงคลแห่งการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ชื่องาน “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุข สู่ปวงประชา” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และ พระอัจฉริยภาพ ที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อพี่น้องประชาชนและ ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนา ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาเกือบ ๓๐ ปี

นายปรีชา โพธิ์ปาน ได้เปิดเผยอีกว่า การจัดงาน “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุข สู่ปวงประชา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๒ แล้ว โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับในปี นี้ จัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการ ทั้งด้านดิน น้ำ พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ สาธารณสุข อุตสาหกรรม หลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษา และการพัฒนาอาชีพ และจัดแสดงในรูปแบบของจริงตามกิจกรรมของแต่ละงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าชมงานสามารถเข้าชมศึกษา เรียนรู้ ดูงานทั้งรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการและพื้นที่ทำจริง ทั้งแปลงสาธิต ทดลอง วิจัย ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีสิ่งที่น่าสนใจและเกมส์ตอบปัญหา เพื่อให้ผู้ชมงานทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมทั้งภาคความรู้และบันเทิงมากมาย และที่สำคัญ สำนักงาน กปร. มีนิทรรศการเมืองจำลองเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน นานาชนิด ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเตรียมให้บริการด้านต่างๆ และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย และยังมีกิจกรรมที่สำคัญคือ ๑. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ๒. การเสวนาปราชญ์ชาวบ้าน เชิญเกษตรกรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน มีรายได้เพิ่มในครัวเรือน โดยให้เกษตรกรมาพูดคุยเล่าเรื่อง และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพเกษตรตั้งแต่แรกเริ่มถึงปัจจุบัน มาร่วมเสวนา ๓. จัดกิจกรรมการประกวดผลงานดีเด่นด้านเกษตรผสมผสาน ของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รับผิดชอบ ประกาศผลและมอบรางวัลในช่วงพิธีเปิดงาน วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และสำหรับในทุกๆ วันของงาน จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ร่วมสนุกทุกกิจกรรม ทั้งร่วมชมและร้องเพลงกับการแสดงดนตรีตลอดทั้ง ๕ วัน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงขอเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ มาเที่ยวศึกษา ชมงาน “๘๔ พรรษา
ประโยชน์สุข สู่ปวงประชา” ณ บริเวณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส ระหว่าง วันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๓๖๓ ๑๐๓๓ / ๐ ๗๓๖๓ ๑๐๓๔